

Số: ~~197~~ /TB - UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 9 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của UBNDTP Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016- 2021;  
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

#### **I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố**

##### **1. Chủ tịch UBND thành phố (sau đây gọi tắt là Chủ tịch).**

Lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức trách, nhiệm vụ của UBND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của HĐND, UBND cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân thành phố và trước pháp luật.

Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch UBND chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

Thay mặt UBND ký quyết định, Chỉ thị của UBND và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng Kinh tế thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của UBND khi Chủ tịch vắng mặt.

##### **2. Các Phó Chủ tịch.**

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND.

Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND.

